

## KỸ THUẬT CHỌN VÀ XỬ LÝ CỦ GIỐNG HOA LOA KÈN TỨ QUÝ

Hoa loa kèn tứ quý là kết quả của quá trình chọn lọc giống hoa có giá trị kinh tế cao. Hoa có màu trắng, mùi thơm nhẹ, dáng hoa hướng lên trên, cành hoa cứng, thời gian sinh trưởng 95- 102 ngày. Trung bình một cây hoa loa kèn tứ quý cho từ 5-6 cành hoa, so với hoa loa kèn địa phương thì năng suất hoa loa kèn tứ quý cao gấp 2-3 lần. Để trồng hoa đạt hiệu quả cao thì khâu chọn giống rất quan trọng, quyết định tới 70% chất lượng hoa.

Sau đây là những hướng dẫn của kỹ sư Nguyễn Văn Quyết, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ về cách chọn và xử lý củ giống hoa loa kèn tứ quý.

### **Thời vụ trồng:**

Hoa loa kèn tứ quý có thời gian sinh trưởng 95- 102 ngày. Hoa có thể được trồng nhiều vụ trong năm: vụ xuân hè (trồng tháng 2), vụ thu đông( trồng tháng 8 -10), vụ đông xuân( trồng tháng 10-12).

Hoa loa kèn có nhiều cách nhân giống như nhân giống bằng hạt, tách củ nhỏ, giâm bẹ và tách chồi. Tuy nhiên phương pháp nhân giống tách củ nhỏ là cách mà bà con thường sử dụng. Ưu điểm của phương pháp này là hoa có sức sống tốt, có thể tận dụng củ giống từ những vụ trước, đặc biệt là tiết kiệm thời gian trồng.

### **Xử lý lạnh:**

Trước khi trồng củ giống từ 6- 8 tuần, bà con cần xử lý lạnh củ giống ở nhiệt độ 2- 5 độ C. Mục đích của việc xử lý lạnh này là nhằm phá mầm ngủ củ giống, kích thích mầm hoa phát triển.

### **Chọn củ giống:**

Bà con chọn những củ giống có đường kính từ 10 cm trở lên, không bị trầy xước. Với những củ có kích thước quá nhỏ, đường kính dưới 10cm, bà con nên loại bỏ. Bởi những củ này sẽ cho số lượng hoa trên cây ít, hoa bé. Thông thường chất lượng hoa phụ thuộc vào chất lượng củ giống, củ giống càng to thì chất lượng hoa càng tốt, số lượng hoa nhiều và ngược lại, củ giống nhỏ thì cho ít hoa và kích thước hoa nhỏ.

### **Phân loại củ giống:**

Bà con cần phân loại củ giống theo các kích cỡ khác nhau nhằm tạo sự đồng đều, tiện cho việc chăm sóc và phân loại chất lượng hoa sau này.

Bà con căn cứ vào số đo chu vi lớn nhất của củ để phân loại, cụ thể phân chia thành các loại củ 10-12cm, 13-14cm, 15-16cm, 17-18cm, 19-20cm và chu vi lớn hơn 20cm.

### **Khử trùng củ giống:**

Sau khi đã phân loại được củ giống, bà con cần tiến hành khử trùng củ giống. Mục đích là tiêu diệt mầm bệnh tồn tại trong củ giống, ngăn cản vi sinh vật gây hại xâm nhập vào củ giống qua vết trầy xước, góp phần tăng tỷ lệ sống của cây tới 70%.

Bà con pha dung dịch trừ nấm (Rizomil, Topsin, Daconil) với nồng độ 0,1- 0,2%, tức là cứ 10-20 gam thuốc nấm bà con pha với 10 lít nước sạch. Bà con cho toàn bộ củ giống ngập trong dung dịch, khi ngâm chú ý không được đảo củ giống.

Sau khi ngâm củ giống trong thời gian 10- 15 phút, bà con vớt củ giống, để ráo nước rồi đem trồng.

Biện pháp xử lý củ giống hoa loa kèn bằng thuốc trừ nấm góp phần tăng tỷ lệ sống của cây tới 70%.